

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ประธานสภาฯ

นางสมศรี โปลาทา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๘ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ การดำเนินการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งผา

ประธานสภาฯ

นางสมศรี โปลาทา รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งผา ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้กล่าวชี้แจงและรายงานต่อไป

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา

นางสาวสุดา ปฎิเสน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เกี่ยวกับการดำเนินการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งผา สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้นำเรื่องของ ๒ โครงการ มีศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำจ้ำ และศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองอ้อ แต่ได้รับงบประมาณมาแค่ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๒ สำหรับงบประมาณได้เข้ามาแล้ว พร้อมดำเนินการตามโครงการและได้ประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่สภาฯ รับทราบต่อไป

ประธานสภาฯ

นางสมศรี โปลาทา แจ้งเรื่องการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา คือ นายสหพันธ์ รัตนกาญจนันท์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งผา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒

ทบทวนและรับรองรายงานการประชุม

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาทา ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้ทำการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมขอเชิญได้

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาทา สมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ แก้ไข ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเสนอแนะแก้ไขต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอมติยกมือค่ะ

มติที่ประชุม :

การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติดังนี้

- มติรับรอง ๑๗ เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งผา

ประธานสภา :

นางสมศรี โปลาหา เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว ในส่วนของรายละเอียดหรือที่มาที่เป็นมาอย่างไร ดิฉันก็ขอเชิญทางคณะผู้บริหารเป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อไป

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา

นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา แก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ดังนี้

**กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

ข้อความเดิม

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย ๖ บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย ๖ บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๗๒.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมถมดินไหล่ทางสองข้าง ความกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตั้งจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนนสะพาน อาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๑๖๖

ข้อความใหม่

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้าย ซอย ๖ บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้าย ซอย ๖ บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๗๒.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมถมดินไหล่ทางสองข้าง ความกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. ตั้งจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.โป่งผา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิกถนนสะพาน อาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๑๖๖

ประธานสภาฯ

นางสมศรี โปลาทา ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดของญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งผา จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม หรือจะอภิปราย หรือแก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ขอเชิญค่ะ

ประธานสภาฯ

นางสมศรี โปลาทา หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงและอภิปรายเกี่ยวกับญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งผา ต่อไปดิฉันจะขอมติ ขอมติยกมือค่ะ

มติที่ประชุม : ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำจําเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งผา มีมติดังนี้

- มีมติเห็นชอบอนุมัติ จำนวน ๑๗ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาทา สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษาหารือในสภานี้ อีกหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะ ใดๆก็ขอเชิญค่ะ

สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๘

นายสมผัด จันทาทุน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับพื้นที่ ที่อาศัยของชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ นส. ๓ ก โดยเฉพาะบ้านสันทรายนาปาง หมู่ที่ ๘ ไม่มีเลขที่บ้านอยู่เยอะมาก เพราะไม่สามารถขอได้ ผมอยากสอบถามดูว่า จะสามารถขอบ้านเลขที่ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายสมยศ ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ได้ครับ กรณีบ้านที่อยู่บนดอย สามารถขอได้แต่จะเป็น /ช (หมายถึงชนพื้นที่ราบสูง) บ้านไม่มีโฉนดที่ก็สามารถขอได้ ครับ

สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕

นายสุริยะแสง อายุวรรณ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมอยากจะสอบถามว่าฝ่ายร้องจัด เมื่อไรจะซ่อมแซม ชานนาเขาเตือดร้อน ครับ

ผอ.คลัง

นางปาลิตา สมบุญเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ฝ่ายร้องจัดเราได้กั้นงบประมาณไว้แล้ว ของปี ๒๕๖๐ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับเหมา ก็เลยตกไปเป็น ปี ๒๕๖๑ เราทำแบบ ปร.๔ ปร.๕ เรียบร้อยแล้ว จะทำการซ่อมแซมประมาณอีก ๑๐ วันข้างหน้า ค่ะ

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาทา สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษาหารือในสภานี้ อีกหรือไม่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

นายมนัส ชัยมณี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงบประมาณและการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ งบประมาณพร้อมดำเนินการแต่ช่างต้องไปดูหน้างานกรณีอย่างฝายร่องน้ำที่ติดเป็นของบริษัท ขอให้ช่างโยธา ออกไปวัดดูว่าพื้นที่ของอบต.โป่งผา อยู่บริเวณไหนถึงบริเวณไหน ขอให้ช่างโยธาทำงานแบบรวดเร็วหน่อย งบประมาณพร้อมหมดแล้ว แต่ติดตรงช่างโยธา ที่เดียวจึงทำให้งานล่าช้า ผมจึงอยากฝากไปถึงผู้ที่มีอำนาจช่วยไปเร่งรัดการทำงานของช่างโยธา ด้วย เพราะผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน ถ้าทำให้ชาวบ้านไม่ได้ ผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กรณีไม่มีบ้านเลขที่และโฉนด ในกรณีในหมู่บ้านผม บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๗ ต้องประชาคมหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านรับรองก่อนครับ อีกเรื่องเกี่ยวกับโครงการถังดักตะกอน ของหมู่ที่ ๗ ไปถึงไหนแล้ว ปร.๔ ปร.๕ ก็ทำเรียบร้อยแล้ว มันติดขัดตรงไหน ผมขอตั้งแต่วันที่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว และทางคณะผู้บริหาร อบต.โป่งผา โดย นายบรรจง ชัยหาญ รองนายก อบต.โป่งผา ในขณะนั้น ก็รับปากผมแล้ว งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท ก็มีมาแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการซ่อมแซมถนน ผมได้เสนอขอเดินลูกรังไปถม เพราะรถวิ่งผ่านไป-มา ไม่ได้ แต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผมจึงอยากทราบว่าความล่าช้ามันอยู่ตรงไหน ผมอยากให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งการไปโดยตรงเลยครับ เพื่อความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของชาวบ้าน

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา

นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องถังดักตะกอน ของ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๗ ได้รับหนังสือเสนอมา ก็ได้ยื่นเสนอไปยังปลัด อบต.โป่งผา และได้รับคำตอบว่ามันอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณแล้ว ทำไม่ทัน ขอให้บรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณหน้า และการแก้ไขตอนนี้ ให้กองช่างฯ ทำเรื่องเสนอเข้ามา

ช่างโยธา ฯ

นายณัฐพล มงคลดี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ทางช่างได้เข้าไปสำรวจแล้ว แต่ปัจจุบันข้อมูลที่สำรวจมาหายหมด ครับ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ หนังสือไม่ว่าโครงการอะไร ผมทำเสนอมาตลอด เวลาหายต้องติดตาม ตอนนี้ปัญหา มันอยู่ที่กองช่างฯ ขาดการสื่อสารกัน เรื่องก็เลยเงียบไป หากเกิดกรณีหนังสือเสนอขอโครงการหายไป ผมต้องทำขึ้นมาใหม่หรือยังไง ทั้งที่ผมไม่ได้ทำหาย

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาหา

ครั้งต่อไป ดิฉัน ขอให้เวลาไปดูงานโครงสร้างต่างๆ ภายในตำบลโป่งผา ผอ.ช่างโยธา ไม่เคยออกไปดูเลย ตั้งแต่ลูกน้องไปดูแทน เลยเกิดปัญหาตามมาตลอด ขอให้ผู้ที่มีอำนาจช่วยสั่งการให้ ผอ.ช่างโยธา ไปดูหน้างานด้วย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

นายทองคำ ทัดพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอทวงตงเกี่ยวกับงบประมาณซ่อมแซมฝายร่องน้ำดงประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าไม่ทำขานาจะมาประท้วงงบประมาณก็มีแล้ว แล้วสาเหตุอะไรถึงยังไม่ดำเนินการ และทำไมต้องเซ็นต่ออนุมัติวันนี้ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตอนเที่ยง มันหมายความว่าอย่างไร เวลาทองช่างโยธาฯ ของงบประมาณอะไร ทางสภาฯไม่เคยไม่ให้ อนุมัติให้หมด แต่เวลาสมาชิกสภาฯ เสนอไป ทำไมมันล่าช้า มันติดขัดอะไร

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

นางกรรณิกา บุญตัน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดิฉัน ได้ของบประมาณเอาดินไปถมถนนเลียบบคลองชลประทาน ดินได้นำไปถมแล้ว ถนนชลประทานเส้นที่ ๒ และเส้นที่ ๓ เป็นงบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอนนั้นทาง นายบรรจง ชัยหาญ รองนายก อบต.โป่งผา รักษาการแทนนายก อบต.โป่งผา ได้อนุมัติให้ดำเนินการได้เลย แต่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ในขณะนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วย

ผอ.กองคลัง

นางปาลิตา สมบุญเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับคำถามของ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ว่าตอนนั้น นายบรรจง ชัยหาญ รองนายก อบต.โป่งผา รักษาการแทนนายก อบต.โป่งผา ได้ส่งด้วยวาจา ไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคนไปร้อง สตง.เงินมันถึงได้ล่าช้า

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

นายทองคำ ทัดพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ พี่น้องชาวตำบลโป่งผา หวังพึ่งเรา ผมอยากให้ทาง ผอ.กองช่างฯ มาชี้แจงด้วย ขอให้เจ้าหน้าที่ไปเชิญ ผอ.กองช่างฯ มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงด้วยครับ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

นายมนัส ชัยมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ โครงการถนนไปป่าช้า หมู่ที่ ๑๑ ให้ทำถึงไหนระยะทางเท่าไรครับ

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะหฺ์ฯ ว่าปีนี้สมาชิกสภาฯ หมดวาระกันไปแล้ว ขณะนี้รักษาการณฺ์ต่อไป หากว่าเราทำแผนปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มันอาจจะเข้าไป เป็นไปได้ก็ขอให้ขยับขึ้นมาเร็วหน่อยได้ไหม

เจ้าหน้าที่วิเคราะหฺ์ฯ

นายสมยศ ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ แผนสามปี เราทบทวนทุกปี แต่ตอนนี้เราทำแผนสี่ปี ทำระยะยาว ระเบียบออกมาใหม่ให้ดำเนินการเลย พอเราดูในแผนไม่มีในปี ๒๕๖๒ ปัญหาเกิดในปี ๒๕๖๒ ก็จะไม่มีในแผน เพิ่มเติมในแผน ผมก็ได้ศึกษาอยู่ แล้วผมจะเอาไปทำประชาคมหมู่บ้านอีกที ตอนนี้กำลังดูระเบียบขั้นตอนการทำอยู่ ผมจะทำเหมือนปี ๒๕๖๑ เพราะงบประมาณมันเหลืออยู่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับโครงการที่เกิณศัภภภาพของ อบต.โปงผา เช่น ถนนเส้น ถ้าปุ้ม-บ้านจ้อง ถ้าเราไม่ทำแผนรองรับไว้ และให้แต่ละหมู่บ้านบรรจุไว้ในแผน และให้ อบต. เสนอไปทางจังหวัดต่อไป

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นายสมยศ ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องประสานแผน ถนนเชื่อมต่อภายในตำบล อยู่ในแผนของ อบจ. ถนนบางเส้นถ้าทำแผน ก็ส่งมาให้ผมด้วย ผมจะได้เข้าไปประสานแผนต่อไป

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

นายทองคำ ทัดพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากสอบถามเรื่องฝายร่องจ้ำด เรื่องนี้ยื่นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ แล้วทำไมถึงกำลังจะมาเซ็นต่อนุมัติ วันนี้ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้ช่างชี้แจงด้วยครับ

ผอ.กองช่างฯ

นายวิระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องฝายร่องจ้ำด ผมไม่ได้ดูแล ตอนนี้อาจจะต้องทำสัญญาใหม่

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาหา แล้วเรื่องนี้ใครรับผิดชอบ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบด้วย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

นายมนัส ชัยมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผอ.ช่างฯ ขึ้นมาก็ดีแล้ว ผมอยากจะสอบถามว่าทำไมสอบถามท่านกับ นายสมพงษ์ อินตะหล้า นายช่างโยธาฯ แต่ไม่มีใครรู้เลยเดี๋ยวนี้มันเกิดความเสียหายขึ้นมา ชาวบ้านเดือดร้อน ขอให้ท่านสั่งการไปเลยงบประมาณก็มีแล้ว แต่มันติดขัดตรงช่างที่เดียว ขอให้ท่านดูแลด้วย ในฐานะผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน ในเมื่อผมทำให้ชาวบ้านไม่ได้ ผมก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน

ผอ.กองช่างฯ

นายวิระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการฝายร่องจ้ำด ใครเป็นคนตั้งงบประมาณต้องเป็นคนนั้นทำ โครงการปี ๒๕๖๐ ประชุมครั้งเดียว พอตีหมดสัญญาแล้ว ผมต้องทำสัญญาใหม่และประมาณการใหม่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอสอบถามไปยังช่าง โครงการของหมู่บ้านผมซอยป่าช้า ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว โครงการถนนเข้าสวนกาแพ ใช้งบประมาณมากไม่รู้ว่าช่างไปประสานงานกับทาง อบต.โปงงาม เป็นอย่างไรบ้าง เราต้องเข้าไปสำรวจและเจรจาและบรรจุไว้ในแผน ผมขอให้ทาง ผอ.กองช่างฯ ถ้ามีหนังสือเสนอมาขอให้ทำเรื่องนี้ด้วย ไม่ว่าจะหมู่บ้านไหน ขอให้ติดตามด้วย

ผอ.กองช่างฯ

นายวิระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอให้ทาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ บรรจุไว้ในแผนด้วย

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา

นางสาวสุตา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอกว่าเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ต้องการดูแบบถังดักตะกอน ของหมู่ที่ ๗ เดียวเราจะต้องปรับแผนเพิ่มเติมได้ทุกปี และจะส่งให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ผอ.กองช่างฯ

นายวิระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามผมอีกหรือไม่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

นายทองคำ ทัดพันธ์เพ็ชร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากสอบถามว่า ถนนเส้น ซอยมีนาอยากจะให้ช่างไปวัดใหม่ว่ามีกัตารางเมตร ผมไม่ขอเปลี่ยนค่าชี้แจงและใช้งบประมาณเท่าเดิม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงซอย ต้องทำประชาคมใหม่เป็น ซอยวินันท์ เหมือนกัน แต่มันคนละซอย ผมอยากจะเสนอให้ท่านไปประชาคมใหม่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒

นางจันทร์ทิพย์ จมจั่น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการจริงๆ คือซอย วินันท์ แต่ไปวัดซอยผิดพ่อหลวงพาไปวัดซอยร่มโพธิ์ แต่ชื่อถูกต้อง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

นายมนัส ชัยมณี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ถ้าท่านไม่ขอผ่านสภาฯ ผมก็ไม่รับรองครับ ผมอยากจะให้สิ้นสุดที่ช่างโยธาฯ ห้ามมาถึงสภาฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นายสมยศ ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ซอยวินันท์ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม. จริงๆ แล้ว ซอยวินันท์ มีความกว้างและยาว เท่าไร ต้องเอาตามข้อบัญญัติเพราะเราสร้างไปแล้ว

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา

นางสาวสุตา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องนี้สรุปอย่างนี้ ผอ.ช่างโยธาฯ รับเรื่องไปเอาข้อบัญญัติไปด้วย เอาเอกสารเสนอมาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

ผอ.กองช่างฯ

นายวิระ พรหมณะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ แต่ละบ้านไปสำรวจโครงการมา แล้วแจ้งมายังผม หากเกิดมีปัญหาผมจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้

ประธานสภาฯ :

นางสมศรี โปลาหา สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษาหารือในสภาฯ นี้หรือไม่

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘

นายสมผัด จันทาพูน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ต่อไปก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ผมขอให้ทุกท่านคิดใหม่ ทำใหม่ และขอเน้นย้ำว่าการทำแบบเสนอโครงการเกี่ยวกับฝ่าย ขอให้จัดเสวนากัน ก่อน

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา

นางสาวสุดา ปฏิเสน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เวลาพิจารณาข้อบัญญัติ ให้สมาชิกสภาทุกท่าน ตรวจสอบด้วย และหากเป็นปัญหาเร่งด่วน เราจะได้ใช้งบประมาณแก้ไขได้ทันที

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นายสมยศ ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อย่างไรก็ดี ขอให้ทำแผนเสนอมาก่อน ถ้าไม่มีแผน ก็ไม่มีในข้อบัญญัติ

ผอ.กองคลัง

นางปาลิตา สมบุญเรือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยดูเกี่ยวกับงบประมาณ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ บรรจุไว้ในแผน และขอให้เขียนแผนให้ถูกกับโครงการและตรงตามวัตถุประสงค์ด้วย

ประธานสภา :

นางสมศรี โปลาหา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษาหารือในสภานี้ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอแจ้งให้สมาชิกสภา ทราบว่า ในการประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๑ ได้กำหนด ในช่วงระยะเวลา วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภา :

นางสมศรี โปลาหา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอหรือปรึกษาหารือในสภานี้ อีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท่านใด ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแล้ว ผมก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....เลขานุการสภา
(นายวิทยา สันทเพ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายเสถียร พงษ์กาโส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมผัด จันทาพูน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยะแสง อายูวรรณ)

ลงชื่อ.....ประธานสภา
(นางสมศรี โปลาหา)

